

Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo - xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

DINH VINH THUY
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

5 năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.



Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thăm khu kỹ thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

đảng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, có thể khẳng định: Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ V đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực: kinh tế tiếp tục tăng trưởng, văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng đi vào nền nếp, có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm đạt kết quả tốt. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Mục tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đặt ra là "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối", với phương châm: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Ba mục tiêu thực hiện là: Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: hàng năm 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị, trong đó 90% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 30% hoàn thành xuất sắc. Về công tác xây dựng Đảng: hàng năm có 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó 20% trở lên đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 80%

Đồng chí Phạm Văn Dịu, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế



5 năm qua, ngành Y tế Thái Bình đã tập trung ưu tiên củng cố hệ thống y tế từ tuyến cơ sở đến tuyến tỉnh, trong đó việc đầu tiên là thực hiện nghị quyết của trung ương về sáp nhập các đơn vị đầu mối vừa tinh giản biên chế nhưng đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động. Tập trung xây dựng, củng cố và thay đổi nhận thức của cán bộ y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thay đổi cách thức tổ chức thực hiện từ mô hình bao cấp chuyển sang mô hình tự chủ. Có được kết quả đó là do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã kịp thời quán triệt triển khai các nghị quyết của trung ương, của tỉnh để cán bộ y tế nắm bắt và có sự thay đổi lớn trong tư duy. Chính vì thế, đội ngũ cán bộ y tế, nhất là đội ngũ đảng viên là những người đi đầu rất trách nhiệm trong việc củng cố, xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế và khám chữa bệnh cho nhân dân. Tôi cho đây là thành công lớn nhất, mà nguyên nhân của thành công đó xuất phát từ vấn đề mấu chốt là đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức cơ sở đảng.

Đồng chí Nguyễn Việt Hiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo



Đầu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của trung ương, của tỉnh nghiêm túc, kịp thời gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả đạo đức cách mạng và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đối với công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên, Đảng ủy Khối đã hướng dẫn, chỉ đạo rất cụ thể về nghiệp vụ công tác Đảng. Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát qua các cuộc kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất giúp các tổ chức cơ sở đảng có sự điều chỉnh kịp thời để thực hiện đúng các quy định về công tác Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi mong Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo toàn diện các hoạt động đối với các tổ chức cơ sở đảng, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Khối và của tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương



5 năm qua, Đảng bộ Sở Công Thương đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, sáng tạo đổi mới, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể. Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng trưởng bình quân 19,39%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Đặc biệt, với chủ trương thành lập, phát triển Khu kinh tế Thái Bình trở thành động lực phát triển của tỉnh, ngành Công Thương đã tích cực tham mưu thực hiện quy hoạch chung, quy các hoạch phân khu Khu kinh tế. Bên cạnh đó, tích cực kêu gọi thu hút nhà đầu tư vào địa bàn, nhất là các nhà đầu tư hạ tầng với các dự án lớn có công nghệ hiện đại mang lại hiệu quả kinh tế cũng như nguồn thu ngân sách cao cho tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh



5 năm qua, Chi bộ Tỉnh hội phụ nữ đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trong tầm công tác hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong đó, nổi bật là tập trung chỉ đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; mô hình đường hoa phụ nữ, bốn hoa phụ nữ; phong trào thi đua phụ nữ Thái Bình làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững... Với các hoạt động thiết thực và hiệu quả, 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ đã giúp 1.841 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, hỗ trợ 454 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thành công.

Đồng chí Đoàn Văn Ánh, Giảng viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình



Đảng là ánh sáng soi đường cho các thế hệ đoàn viên thanh niên phấn đấu rèn luyện, nỗ lực cống hiến để giúp ích cho gia đình và xã hội. Bản thân tôi đã cố gắng học tập, rèn luyện phấn đấu ngay trong quá trình còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường và được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây thực sự là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân tôi; từ đó đến nay tôi luôn cố gắng phát huy tinh thần phong của người đảng viên trong công tác học tập, làm việc cũng như giảng dạy để nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề ra các giải pháp chăm lo, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện để tổ chức đoàn xây dựng các phong trào xung kích tình nguyện vì cộng đồng, chung tay cùng cấp ủy đảng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

THU THUY

Cấp ủy tổ chức cơ sở đảng các ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy làm tốt vai trò tham mưu ban hành chương trình làm việc toàn khóa và hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chỉ đạo, tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong phong trào thi đua yêu nước. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng thuộc các cơ quan, đơn vị kinh tế - tổng hợp luôn chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng và ban hành các chủ trương, chính sách, triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quản lý, thu chi ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản, kết cấu hạ tầng trọng điểm, giảm nợ đọng xây dựng cơ

bản, khắc phục đầu tư dàn trải, kém hiệu quả... Cấp ủy các tổ chức đảng thuộc cơ quan nội chính luôn chủ động phối hợp với các ngành chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc nắm tình hình, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thanh tra, tư pháp, xét xử, thi hành án, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả những sai phạm, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Chủ động đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí... giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Cấp ủy các tổ chức đảng thuộc các đơn vị văn hóa - xã hội phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, như giáo dục - đào tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ, lao động việc

làm, văn hóa, thể thao, báo chí, phát thanh truyền hình và y tế. Kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng cơ sở trong Đảng bộ Khối đã góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 5 năm (2016 - 2020) liên tục đạt 2 con số, là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng đứng đầu vùng đồng bằng sông Hồng và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Có được những thành tựu nêu trên bắt nguồn từ thành công của công tác xây dựng Đảng. 5 năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hết sức quan tâm đến công tác tư tưởng chính trị và củng cố, xây dựng tổ chức

Những năm qua, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đưa nền nông nghiệp Thái Bình phát triển lên tầm cao mới. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: 5 năm qua, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, lấy giá trị gia tăng bền vững đem lại hiệu quả cho người dân làm nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở đó, từng nội dung đều có chương trình thực hiện cụ thể và rõ nét. Trong lĩnh vực trồng trọt, chú trọng đến cải tiến giống lúa, đưa tiến bộ kỹ thuật, cơ cấu năng suất lúa của Thái Bình đạt ổn định 132 tạ/ha, sản lượng đạt trên 1 triệu tấn/năm và xuất khẩu ra một số nước trong khu vực. Kết quả này đã đưa Thái Bình đứng đầu vùng đồng bằng sông Hồng, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Cùng với đó, xác định đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính thứ ba trong năm, toàn ngành tập trung chỉ đạo phát triển các cây trồng có lợi thế ở các địa phương, đưa cây có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chú trọng chuỗi liên kết đầu ra cho sản phẩm. Tại nhiều địa phương đã hình thành các mô hình sản xuất mới theo hướng tăng quy mô nông hộ, sản xuất có hợp đồng bao tiêu sản phẩm và liên kết trong sản xuất giữa hộ dân với HTX, giữa HTX với doanh nghiệp. Toàn ngành đã thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng diện tích chuyên rau màu từ 3 - 4 vụ/năm, đưa diện tích rau màu, vụ đông toàn tỉnh

Đưa nền nông nghiệp Thái Bình phát triển lên tầm cao mới



Nông dân huyện Đông Hưng đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.

lên 45.000ha, sản lượng đạt 910.000 tấn. Hiện tại, toàn tỉnh có 236 HTX tham gia liên kết với 20 doanh nghiệp để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên diện tích 10.778ha; một số mô hình chuyển đổi trồng cây ăn quả trên đất bãi bồi ven sông, đất lúa kém hiệu quả cho thu nhập từ 500 - 600 triệu đồng/ha/năm. Cùng với đó, ngành Nông nghiệp đặc biệt coi trọng chuyển đổi phương thức sản xuất từ tự túc, nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa. Người dân ở nhiều địa phương đã bỏ thói quen

lâm ruộng nhỏ lẻ, manh mún chuyển sang tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn gắn với tiêu thụ nông sản. Đến nay, tổng diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung theo hình thức thuê và chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 5.348ha. Nhờ đó, Thái Bình đã thu hút một số doanh nghiệp lớn vào đầu tư như: Tập đoàn Thaco, Tập đoàn TH và dự án nuôi tôm của Tập đoàn Geleximco... Trong chăn nuôi, ngành Nông nghiệp tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cải biến đàn giống, đặc biệt là giống lợn,

giống trâu, bò và đưa các con giống có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất; phát triển mạnh hình thức gia trại và trang trại quy mô lớn theo phương pháp công nghiệp và công nghệ hiện đại. Toàn tỉnh hiện có 736 trang trại chăn nuôi có các hình thức hợp tác sản xuất, kinh doanh, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ... Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã tạo bước đột phá lớn.

Đến hết năm 2019, Thái Bình là 1 trong 3 tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh; đặc biệt, có 100% dân cư trong tỉnh được cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt (sớm 2 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra). Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu đạt kết quả bước đầu. Theo bà Nguyễn Thị Nga, trong quá trình thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi nhưng kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh vẫn đạt giá trị khá, thể hiện ở tốc độ tăng trưởng bình quân nhiệm kỳ qua đạt 2,5%/năm. Có được kết quả trên là do Đảng bộ Sở đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên trong toàn Đảng bộ, xác định nhiệm vụ chính trị của ngành là phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Mục đích đó đã được tất cả các đảng viên trong Đảng bộ Sở xác định và xây dựng chương trình hành động hướng về cơ sở, hướng về nông thôn. Thời gian tới, ngành Nông nghiệp tiếp tục thực hiện cơ cấu lại theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao giá trị gia tăng, bền vững, lấy thị trường làm cơ sở để định hướng sản xuất, tham gia tích cực vào chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.